



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบแข่งขันดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น ๒๔ คน
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ตำแหน่งนิติกร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความในข้อ ๖ ข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และความในข้อ ๔ (๒) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการ
ยกเลิกบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนด
วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๒๔ คน ซึ่งมีชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสอบ ตามเอกสารแนบท้าย
ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบ
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขัน ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขัน หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบแข่งขัน ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น
เป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน

ให้ผู้สมัครสอบมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ คำนำหน้านาม ชื่อ และนามสกุล
ให้ถูกต้อง หากพบปัญหา คำนำหน้านาม ชื่อ และนามสกุล ตามประกาศนี้ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับ
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสอบ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่
๔๘ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๐๖๗๔-๗ ต่อ ๔๔๖, ๐ ๒๙๐๙ ๑๔๓๔
โทรสาร ๐ ๒๕๒๙ ๒๕๘๐ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ พร้อมยื่นหลักฐาน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
จะได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้สมัครสอบที่พบปัญหาข้างต้นแล้วไม่ดำเนินการดังกล่าว ภายในเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

๑. ให้ผู้สมัครสอบ เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ถ้าผู้สมัครสอบรายใดสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คือ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ <http://www.vru.ac.th> ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง กำหนดการจะประกาศให้ทราบตามเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น

๒. ให้ผู้สมัครสอบ เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

วัน เวลา และสถานที่สอบ	วิชาที่สอบ	เลขประจำตัวสอบ
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น ๗ ห้อง ๑๕-๗๐๗	การสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)	๐๑๐๑-๐๑๒๔
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระ ศรีนครินทร์ ชั้น ๗ ห้อง ๑๕-๗๐๗	การสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง (ภาค ข) ประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้ -ประมวลกฎหมายอาญา -ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ -พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒	๐๑๐๑-๐๑๒๔

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ : ปากกาลูกกลิ้งหมึกน้ำเงินหรือหมึกดำ

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๒. การแต่งกาย ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ หรือรองเท้าฟองน้ำ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ เว้นแต่มีเหตุอันควร

๓. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ - นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน ในกรณีที่ผู้เข้าสอบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ภายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผู้เข้าสอบต้องแสดงใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ฉบับจริง และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ - นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน

หากไม่มีหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบดังกล่าว หรือมีหลักฐานที่ใช้แสดงตน ไม่ครบถ้วน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงตนมีข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกัน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาต ให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

๔. สิ่งที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้

๔.๑ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ - นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน

๔.๒ ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ฉบับจริง (กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ภายหลังประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ)

๔.๓ ปากกาลูกกลิ้งหมึกน้ำเงินหรือหมึกดำ

๔.๔ ปากกาลบคำผิด

๕. การสอบข้อเขียน

๕.๑ ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มการสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบ ผังที่นั่งสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือ เจ้าหน้าที่คุมสอบแล้วเท่านั้น

๕.๒ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้ เข้าห้องสอบ

๕.๓ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ อาคารสอบ ที่กำหนดไว้เท่านั้น หากผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่ง หรือผิดห้องสอบ หรือผิดอาคารสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนและจะต้องยุติการ สอบ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ โดยผู้เข้าสอบต้องเขียนใบยุติการสอบ ไว้เป็นหลักฐาน

๕.๔ ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบมาเอง ส่วนกระดาษคำตอบจะต้องใช้กระดาษคำตอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดไว้ให้โดยเฉพาะ โดยให้ลงลายมือชื่อไว้ในที่ที่กำหนดเท่านั้น หากผู้ใดลงลายมือชื่อและทำกระดาษคำตอบ ที่ไม่ใช่ของตนเองจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

๕.๕ การทำตอบในกระดาษคำตอบ

(๑) การทำตอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ผู้เข้าสอบจะต้องเขียนและระบาย เลอหรือขีดแบบทดสอบให้ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งระบายคำตอบในกระดาษคำตอบให้ชัดเจน ทั้งนี้ ต้องระบาย ให้เข้มเต็มวงกลม โดยจะต้องใช้ปากกาลูกกลิ้งหมึกน้ำเงินหรือหมึกดำเท่านั้น

เครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจให้คะแนนตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการระบายเลอหรือขีดแบบทดสอบ และ/หรือการระบายคำตอบ ในกระดาษคำตอบ อันเกิดจากความผิดพลาดจากการกระทำของผู้เข้าสอบเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคำตอบของเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ

(๒) การทำตอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ให้ผู้เข้าสอบเขียนตอบ ลงในกระดาษคำตอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดไว้ให้โดยเฉพาะด้วยปากกา หมึกน้ำเงิน หรือหมึกดำเท่านั้น

/๕.๖ ห้ามผู้เข้าสอบ...

๕.๖ ห้ามผู้เข้าสอบนำกระดาษสัมผัส กระดาษปะพาย กระดาษถือสุภาพสตรี กระดาษหรือกล่องเครื่องเขียน หนังสือ เอกสาร กระดาษ นาฬิกาที่มีเครื่องคำนวณ อุปกรณ์ช่วยคิดหรืออุปกรณ์ที่คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารใดๆ หรือสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากข้อ ๕.๔ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเสียหายหรือสูญหายมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และหากตรวจพบว่าผู้เข้าสอบนำสิ่งของดังกล่าวเข้าห้องสอบจะถูกยุติการสอบและต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ โดยผู้เข้าสอบต้องเขียนใบยุติการสอบไว้เป็นหลักฐาน

๖. ห้ามผู้เข้าสอบสูบบุหรี่ในห้องสอบ

๗. ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัดตลอดระยะเวลาสอบ ห้ามผู้เข้าสอบติดต่อ พูดคุย หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบรายอื่น หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

๘. เมื่อผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบแล้ว ห้ามออกจากห้องสอบ ตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบคือเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา จนถึงเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สำหรับการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา จนถึงเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา สำหรับการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๙. ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนำแบบทดสอบ หรือกระดาษคำตอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนระหว่างอยู่ในห้องสอบจะถูกยุติการสอบและต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ หรือหากตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าวภายหลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่พิจารณาให้เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

๑๐. เมื่อหมดเวลาสอบ ในเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา สำหรับการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา สำหรับการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบประกาศสิ้นสุดเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบหยุดทำข้อสอบทันที และนั่งประจำที่จนกว่ากรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้

๑๑. หากผู้เข้าสอบรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้เข้าสอบรายใดทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบ จะถูกยุติการสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะพิจารณาสั่งการตรวจให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น หรืออาจพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ ๑๒ (ข) (๑๐) แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑



(อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อผู้เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้อง ๑๕-๗๐๗ ชั้น ๗ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	เลขที่สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๐๑	นางสาวสาวิตรี คล้ายทรัพย์	
๒	๐๑๐๒	นางสาวจันทิมา กาญจวิจิต	
๓	๐๑๐๓	นางสาวฐิติพร ภารสงัด	
๔	๐๑๐๔	นางสาวสุธิดา เจริญศักดิ์	
๕	๐๑๐๕	นายกิตติพงษ์ ชาติของตน	
๖	๐๑๐๖	นางสาวเครือวัลย์ ศรีอนันต์	
๗	๐๑๐๗	นายบุญชัย บำเพ็ญทาน	
๘	๐๑๐๘	นางสาวพัชรพร พรศิริ	
๙	๐๑๐๙	นายกำชัย สุวรรณเรือง	
๑๐	๐๑๑๐	นางสาวกัญชริญา นันทบุตร	
๑๑	๐๑๑๑	นางสาวพัชราภรณ์ นาราวงษ์	
๑๒	๐๑๑๒	นายธนะชัย จรานุพันธ์	
๑๓	๐๑๑๓	นายชัยศิริ บุญวาสนา	
๑๔	๐๑๑๔	นางสาวสุนีย์ คำพันธ์	
๑๕	๐๑๑๕	นางสาวรัชดาพร เพ็ญมแดง	
๑๖	๐๑๑๖	นางสาวอังสุดา ตั้งใจ	
๑๗	๐๑๑๗	นายกิตติศักดิ์ งานการ	
๑๘	๐๑๑๘	นายกิตติเดช ตริรัตน์	
๑๙	๐๑๑๙	นายจรัสเกษ์ อินทนน	
๒๐	๐๑๒๐	นายวศวัจน์ ภูมิภัทราคม	
๒๑	๐๑๒๑	นายณฤเบศร์ แก้วเกิดมี	
๒๒	๐๑๒๒	นายพรเทพ ศรีม่วง	
๒๓	๐๑๒๓	นางสาวพรพรรณ อุตมะ	
๒๔	๐๑๒๔	นายนิพนธ์ ปทุมวัน	